



หน้าแรก / คอลัมน์ / คอลัมน์โลกธุรกิจ / แวดวงการเงิน



แวดวงการเงิน

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

แวดวงการเงิน : 7 มกราคม 2565

ดูทั้งหมด

Facebook icon

แชร์ 0

Twitter icon

Share icon

LINE icon เพิ่มเพื่อน

นท "พจน์ หาริมสุด" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) วรธรม ยังคงมั่นใจ เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึง การกระจายวัคซีน COVID-19 อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจึงยังคงแนะนำลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ และหุ้นที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ สำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบลจ.วรธรม บริษัทแนะนำกองทุนเปิด วรธรม เช็ท ไฮ ดิวิเดนดหุ้นทุน (ONE-SETHD) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้ผู้ถือหน่วยไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

นท บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ มาแรงไม่หยุด!!! ล่าสุด ประกาศ ยอดซื้อหุ้นทั้งของ CHAYO และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี เข้ามาบริหารในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 11,406.87 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 คาดว่ามีพอร์ตหนี้ด้วยคุณภาพบริหารอยู่กว่า 75,000 ล้านบาท ด้าน "สุขสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่ ตั้งธงในระยะ 3 ปีจากนี้(ปี 2565-2567) จะมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20-25% ต่อปี และคาดว่าปี 2565 จะใช้เงินลงทุนในการซื้อหุ้นนี้มาบริหารเพิ่มอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท (รวม Chayo JV) เพื่อรองรับการซื้อหุ้นนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่มเติม สนับสนุนการเติบโตต่อเนื่อง อย่าง มั่นคง ชูคอนเซ็ปต์หุ้น Growth Stock พื้นฐานดี มีสตอรี่ต่อเนื่อง อนาคตเติบโตโดดเด่น ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

นท บริษัท ไอเอสเอสประกาศปรับผังคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง "สุรินทร์โอสถานุเคราะห์" เป็นประธาน กรรมการกิตติมศักดิ์ และ "สมประสงค์ บุญยะชัย" เป็นประธานกรรมการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค CLMV โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

นท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ธนชาติ แต่งตั้ง "ยิ่งยงเจียรวิฑูรย์" ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน หรือ Head of Investment มีผลตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เสริมทัพทีมบริหารจัดการกองทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อพาผู้ลงทุนไปลงทุนกองทุนทั้งในและต่างประเทศ (Global Citizen) สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีศักยภาพระดับโลก (Global Portfolio) และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนทั่วโลก (Global Opportunity) nn

เยาะลัทธิสนมจิตรสกุล

Facebook icon

แชร์ 0

Twitter icon

Share icon

LINE icon เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

ความคิดเห็น 0 รายการ เรียงลำดับตาม

ปลั๊กอินความคิดเห็นบน Facebook

